

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด: 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์ รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1
เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2
ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1711 ราคา 10.00 บาท

“อนุชา” เผย นายกฯ ยินดีชาอุฯ เชื่อมันศักยภาพไทย เตรียมลงทุนสูง 3 แสนล้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโตต่อเนื่อง

นายอนุชา นूरพชย์ศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ได้ทราบว่า รัฐบาลและภาคเอกชนชาอุคือาระเบีย เตรียมจะลงทุนในไทย โดยในปี 2566 ปีเดียว จะลงทุนในไทยสูงถึง 300,000 ล้านบาท สาขาอุตสาหกรรมที่อยู่ในความประสงค์จะลงทุนของชาอุคือาระเบีย อาทิ อุตสาหกรรมเป้าหมายส่วนใหญ่ของชาอุคือาระเบีย ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเมคคิลแคร์ อุตสาหกรรมน้ำมัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง โดยถือเป็นผลพวงความสำเร็จจากการปรับความสัมพันธ์ทางการทูต และการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาลของมกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรชาอุคือาระเบีย และจากการที่คณะบุคคลระดับสูงต่างๆ จากชาอุคือาระเบีย ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ EEC ส่งผลให้ทางชาอุฯ สนใจลงทุนเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมที่ EEC นำเสนอ ได้แก่ อุตสาหกรรมดิจิทัลนวัตกรรมขั้นสูง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์แม่นยำ อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูป อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV ที่จะขับเคลื่อนบริษัทเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG เป็นต้น

“นายกรัฐมนตรีชื่นชมการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันทำงานให้ภาคการผลิตของประเทศไทยโดดเด่นเป็นที่สนใจของต่างประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลจาก ความสัมพันธ์ ไทย-ชาอุคือาระเบีย ที่แน่นแฟ้นขึ้นในช่วงรัฐบาลนี้ ซึ่งเชื่อว่ายังมีโอกาสของการเติบโตอีกมาก ยังเป็นผลจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่ได้สร้างความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ไว้ยังส่งเสริมและดึงดูดให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยยิ่งขึ้น และตอนนี้ถึงเวลาที่ไทยจะได้เริ่มเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตต่อเนื่องในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายอนุชา กล่าว

“ไทรศลี” เผย สธ.เข้มออนไลน์ห้ามขายช็อคอกกัญชา

น.ส. ไทรศลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ได้กำชับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขให้ดูแลการใช้ประโยชน์จากกัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเฉพาะประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ฉบับลงวันที่ 11 พ.ย. 65 และมีผลบังคับเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 65 ที่เน้นควบคุมช็อคอกกัญชา เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มีการติดตามการขายช็อคอกกัญชาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากตามประกาศฯ นอกจากจะห้ามการขายช็อคอกกัญชาแก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี นักเรียน นักศึกษา สตรีมีครรภ์หรือสตรีที่อยู่ระหว่างให้นมบุตร ตลอดจนห้ามขายผ่านตู้อัตโนมัติแล้ว ยังห้ามขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทด้วย

“กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้มอนิเตอร์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และพบว่าหลังมีประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ห้ามแต่ยังมีการขายช็อคอกกัญชาในแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่ ตอนนี้กรมฯ ได้มีการทำหนังสือแจ้งไปยังแพลตฟอร์มบางแห่งแล้ว และทยอยตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่นๆ หากพบจะดำเนินการลักษณะเดียวกัน ซึ่งหากเตือนแล้วไม่มีการปิดกั้นผู้ค้า ก็ต้องถือว่าแพลตฟอร์มเป็นผู้ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุขและผิดตามกฎหมายด้วย” น.ส. ไทรศลี กล่าว

“ธนกร” พร้อมลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชน ชูนายกฯ ลุยงานหนักทุกวัน มุ่งยกระดับชีวิตคนไทย

นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ผ่านมา ตนได้ทำงานใกล้ชิดกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม มาโดยตลอด ก็เห็นชัดเจนว่า ท่านนายกฯ ทำงานหนักทุกวัน คิดหาหนโยบายเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแทบจะตลอดเวลาที่ท่านมีเวลาว่าง แม้บางฝ่ายจะพยายามเล่นการเมืองแบบคิสเครดิแต่ท่านนายกฯ ก็ไม่ใส่ใจ เพราะเอาเวลาไปคิดนโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชนดีกว่า ยิ่งวันนี้ผลงานของท่านนายกฯ ที่หว่านไว้ระยะยาวเริ่มผลิดอกออกผล ทั้งการเยียวยาประชาชน ความสำเร็จแก้ปัญหาโควิด-19 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการคนละครึ่ง หรือโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงสร้างพื้นฐานเต็มรูปแบบ เป็นต้น สำหรับในส่วนของคุณนั้นก็จะลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนจากปากประชาชนให้มากขึ้นนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งในการเลือกตั้งสมัยหน้า หากท่านนายกฯ ตัดสินใจไปต่อ เชื่อว่าประชาชนจะสนับสนุนให้ท่านกลับมาเป็นนายกฯ อีกสมัยอย่างแน่นอน

“วันนี้ ประเทศไทยพัฒนาไปมาก ผ่านการขับเคลื่อนใน 3 แกนหลัก คือ 1. โครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดและบูรณาการมากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย 2. ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องเชื่อมโยงต่างๆ และ 3. ภาคการธนาคาร และวิธีการทำงานของธนาคารที่สามารถกระตุ้นความมั่งคั่งรุ่งเรืองได้ โดย 3 แกนหลักนี้จะยกระดับชีวิตคนไทยหลายล้านคนได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันยังมีการสร้างถนนหนทาง มีถนนมอเตอร์เวย์ที่สวยงาม มีการพัฒนาและสร้างรถไฟฟ้ายานยนต์ต่างๆ การจัดระเบียบคลอง การนำพาประเทศไปสู่ความเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของโลก รวมทั้งการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีจนได้รับคำชมจากองค์การอนามัยโลก ซึ่งทั้งหมดล้วนสำเร็จได้ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ทั้งสิ้น” นายธนกร กล่าว

มุมมอง

ปัญหาเกี่ยวกับการขอขยายกำหนดเวลา

กรณีไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากเป็นเหตุภายในของสำนักงานสาขาที่ยังไม่ได้จัดระบบการเงินบัญชี เอกสารทางบัญชี ให้ถูกต้องสมบูรณ์และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักงานใหญ่ ไม่อาจถือได้ว่ามีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ จึงไม่อาจพิจารณาขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการให้ได้

(กค 0706/8592 ลว. 18 ต.ค.2548)

สาเหตุที่บริษัทไม่สามารถนำส่งงบการเงินและยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2541-31 ธันวาคม 2541 ได้ภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายเนื่องจากนาย ส. ได้ถอนตัวจากการเป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัท ประกอบกับบริษัทได้หยุดดำเนินกิจการเมื่อเดือนตุลาคม 2540 จึงขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่มีบุคลากรประจำ ขาดข้อมูลพื้นฐานทางบัญชีทำให้ไม่สามารถว่าจ้างผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีให้จัดทำบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัทได้เป็นเรื่องภายในของบริษัท ยังไม่ถือว่ามีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาให้ขยายเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ตามมาตรา 3 วรรค 3 ให้ได้

(กค 0706/9208 ลว. 7 พ.ย. 2548)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

บริษัท ออร์คิดเดซี จำกัด

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2565 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 23/15 ซอยปฎัก ซอย 20 ตำบลกระษัตริย์ อำเภอมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2565
2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินเพื่อชำระบัญชีของบริษัท
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณมาก

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2565

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ).....
(นางอมลสิริ กนกวงษ์ไพศาล)
ผู้ชำระบัญชี

SORN-Intertech Co.,Ltd.

348 Bangbon 4 Soi 7, Bangbonuea, Bangkok 10150

สำนักงานใหญ่ : 318 ซอย บางบอน 4 ซอย 7 แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ 092-4866966, 085-4892828

บอกกล่าวผู้ถือหุ้น

4 ธันวาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ บ้านเลขที่ 348 ซอยบางบอน 4 ซอย 7 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณาเพิ่มทุนของบริษัทอีกสี่ล้านบาท (4,000,000) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนสี่แสนหุ้น (400,000) มูลค่าหุ้นละ สิบบาท (10)
2. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 เป็นดังนี้ ข้อ 5 ทุนของบริษัททั้งหมดไว้เป็นจำนวนห้าล้านบาท (5,000,000) แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ (500,000) มูลค่าหุ้นละ สิบบาท (10)
3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จะขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

SORN-Intertech Co.,Ltd.
บริษัท ศรี-อินเตอร์เทค จำกัด

ประสิทธิ์ ศรีนิล

(นายประจักษ์ ศรีนิล)
กรรมการ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ